

ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2560

จดหมายข่าว งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์



เนื้อหา



การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับสำนัก สถาบัน
ประจำปีการศึกษา 2559
ครั้งที่ 1/2560

1



การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ
ประจำปีการศึกษา 2559
ครั้งที่ 2/2560

2



โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และสร้างเครือข่าย
ในการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาและงานกองนโยบาย
และแผนของมหาวิทยาลัย

3 - 4



การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ
ประจำปีการศึกษา 2559
ครั้งที่ 3/2560

5



ข่าว

ประชาสัมพันธ์

6

ที่ปรึกษา :

รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระภักตรา เอกพาชัยสวัสดิ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

อาจารย์อัจฉรา กลิ่นจันทร์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

กองบรรณาธิการ :

นางสาวสุจิตรา ชัยวอน นางอาทิตย์ยา ฉิมมา
นางสาวเนตรนพิศ ศรีบุปผา นางสาวอารีรัตน์ ไชหนัก

จัดทำโดย :

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์



24 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้นใต้ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1/2560

อาจารย์อัจฉรา กลิ่นจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ประธานในที่ประชุมแจ้งเรื่องการติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559 รอบ 9 เดือน (ระหว่างเดือนสิงหาคม 2559 ถึงเดือนเมษายน 2560) โดยให้แต่ละสำนัก สถาบัน ส่งผลการดำเนินงานในรอบ 9 เดือน ภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560

แจ้งเรื่องโครงการศึกษาดูงาน “การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และสร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์ของการไปศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา และการบริหารจัดการของกองนโยบาย และแผน ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ในระหว่างวันที่ 14-16 มิถุนายน 2560

แจ้งแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559 ให้สำนัก สถาบัน ดำเนินการติดตามประสานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัยที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับสำนัก สถาบันที่มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอื่น หรือ สกอ. จัดขึ้น โดยให้มีคณะกรรมการประเมิน จำนวน 3 คน แบ่งออกเป็น ประธานกรรมการ 1 คน กรรมการ 1 คน กรรมการและเลขานุการ 1 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ใช้งานระบบฐานข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา เพื่อการประเมิน 3 ระดับ (CHE QA Online for 3 Degrees Levels : CHE 3D) ประจำปีการศึกษา 2559”

- 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 103 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 103 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรของ คณะวิทยาการจัดการ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

18
กรกฎาคม
2560

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ

ประชุมนำเสนอประเด็นการจัดการความรู้ (KM) :
เพื่อติดตามการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา 2559

ณ ห้องประชุมศรีชมภู อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี

หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา สามารถสอบถามได้ที่

งานประกันคุณภาพการศึกษา
โทร. 1113 , 7607

e-mail qa-pcru@hotmail.com



การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 3/2560



30 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุมชั้นใต้ อาคารเฉลิมพระเกียรติของสรีราชสมบัติครบ 60 ปี

อาจารย์อััจฉรา กลิ่นจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ประธานในที่ประชุม แจ้งเรื่องการส่งหนังสือเชิญคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ใช้งานระบบฐานข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา เพื่อการประเมิน 3 ระดับ (CHE QA Online for 3 Degrees Levels : CHE 3D) ประจำปีการศึกษา 2559" วันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2560 และโครงการประชุมนำเสนอประเด็นการจัดการความรู้ (KM) : เพื่อติดตามการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 18 กรกฎาคม 2560

ร่วมกันพิจารณา แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (หลักสูตรที่ประเมินตามรอบประเมินปกติ) ประจำปีการศึกษา 2559 แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (หลักสูตรที่ประเมินเพื่อเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ TQR) ประจำปีการศึกษา 2559 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ที่ดำเนินการปิดหลักสูตรแต่ยังมีการดูแลนักศึกษาที่ตกค้าง ประจำปีการศึกษา 2559 แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และการขอยกเลิกหลักสูตร/ตัวบ่งชี้ ที่ไม่มีการดำเนินการในระบบ CHE QA Online ประจำปีการศึกษา 2559



การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2/2560

อาจารย์อััจฉรา กลิ่นจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ประธานในที่ประชุม ติดตามรายชื่อคณะกรรมการประเมินระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 ของแต่ละคณะ ซึ่งการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วยประธานกรรมการ, กรรมการ, กรรมการและเลขานุการ และติดตามผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559 รอบ 9 เดือน

แจ้งแนวทางการดำเนินงานตัวบ่งชี้ที่ 2.2 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี โดยให้คณะและหลักสูตรติดตามการกรอกแบบสำรวจภาวะการปฏิบัติงานของบัณฑิต และในปีต่อไปให้หลักสูตรติดตามที่อยู่ทำงานของบัณฑิต การส่งแบบสอบถามเพื่อติดตาม และติดตามการส่งคืนของแบบสอบถาม นำส่งเอกสารให้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อกรอกข้อมูล ซึ่งการติดตามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตในปีการศึกษา 2559 สำนักส่งเสริมฯ จะทำหนังสือติดตามให้อีก 1 ครั้ง

ร่วมพิจารณาแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559 ดังนี้

1. จัดกลุ่มคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา จำนวน 2 ชุด โดยแบ่งตามกลุ่มวิชา คือ 1) กลุ่มวิชาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2) กลุ่มวิชาทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. ค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณภาพการศึกษา งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา บริหารจัดการค่าตอบแทนคณะกรรมการให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ ค่าตอบแทนกรรมการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย สำหรับบุคลากรภายใน จ่ายไม่เกินวันละ 3,000 บาท ต่อคนต่อครั้ง สำหรับกรรมการภายนอกจ่ายให้ไม่เกินวันละ 5,000 บาท ต่อคนต่อครั้ง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก และค่าอาหารสำหรับคณะกรรมการ ระดับคณะ มอบให้งานประกันคุณภาพฯ ดำเนินการและรับผิดชอบ
3. มอบให้คณะรับผิดชอบค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่างสำหรับผู้เข้าร่วมในวันตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ โดยใช้งบประมาณของคณะ

1 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้นใต้ อาคารเฉลิมพระเกียรติของสรีราชสมบัติครบ 60 ปี





โครงการ “การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และสร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาและงานกองนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัย” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี

วันที่ 14 มิถุนายน 2560

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี

จากการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน มีสาระสำคัญดังนี้

ประเด็นที่ 1 จัดอบรมอาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคน เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการดำเนินงานของหลักสูตรและเพื่อวางแผนการดำเนินงานของหลักสูตรในปีต่อไป

ประเด็นที่ 2 การสร้างระบบและกลไกของส่วนกลางในเรื่องต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางให้หลักสูตรได้ดำเนินงาน และสามารถนำไปปรับและเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องของกับหลักสูตรต่อไป

ประเด็นที่ 3 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ที่มีการทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อผลักดันการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของเครือข่าย

ประเด็นที่ 4 ระบบฐานข้อมูลพื้นฐานซึ่งเชื่อมโยงกันในทุกฐานข้อมูล เพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถนำไปใช้ประโยชน์และเป็นฐานข้อมูลฐานเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย

ประเด็นที่ 5 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร สำหรับหลักสูตรที่ขี้อปิดหลักสูตรแต่ยังมีการดูแลนักศึกษาที่ตกค้างอยู่ถึงแม้ว่าการประกันคุณภาพในองค์ประกอบที่ดำเนินการยังคงอยู่ แต่ผลไม่ต่องานมาคิดว่าผ่าน หรือไม่ผ่าน โดยมหาวิทยาลัยนำเสนอให้สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบ

ประเด็นที่ 6 การจัดการโครงการการเขียนรายงานการประเมินตนเอง และการวิพากษ์รายงานการประเมิน ในระดับหลักสูตร

ประเด็นที่ 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีนโยบายในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ที่มองภาพอนาคต “มหาวิทยาลัยยั่งยืน” จึงได้กำหนดองค์ประกอบและตัวบ่งชี้เพิ่มเติมจากองค์ประกอบและตัวบ่งชี้มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยกำหนดให้ทุกหน่วยงานนำไปปฏิบัติและดำเนินงานให้ตอบสนองความเป็นมหาวิทยาลัยยั่งยืน

ประเด็นที่ 8 ผู้บริหารระดับสูงมีนโยบายและการบริหารงานที่นำการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาเชื่อมโยงกับการบริหารงานและการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ทุกส่วนของมหาวิทยาลัย



โครงการ “การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และสร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาและงานกองนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัย” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 15 มิถุนายน 2560

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีใช้ระบบบริหารฐานข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา โดยนำ IT เข้ามาใช้ในด้านการประกันคุณภาพการศึกษาตั้งแต่ ปีการศึกษา 2556 โดยระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา จะเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศส่วนกลางของมหาวิทยาลัย (Mis) เช่น ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลจำนวนนักศึกษา ข้อมูลเงินวิจัย ระบบสามารถดึงข้อมูลในส่วนต่าง ๆ มารายงานโดยข้อมูลเชิงปริมาณ เช่น ข้อมูลเกรดนักศึกษา ข้อมูลตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ใช้ระบบไม่ต้องกรอกข้อมูลดังกล่าวลงไป รวมถึงข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตรแต่ละหลักสูตรระบบสามารถจำแนกได้ว่าอาจารย์ท่านใดสังกัดหลักสูตรใด ซึ่งระบบบริหารฐานข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีนั้นสามารถเช็คสถานะขอการกรอกข้อมูลได้ตลอดเวลา

ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีแนวทางในการพัฒนาระบบในอนาคต ซึ่งจากการเริ่มใช้ระบบออนไลน์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 และพัฒนาระบบออนไลน์มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน รวม 3 ปี นั้น งานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีแนวทางที่จะพัฒนาไปสู่ระดับคณะและมหาวิทยาลัย โดยสามารถให้ผู้บริหารเข้าไปตรวจสอบผลดำเนินงานของหน่วยงานได้เป็นระยะ

